

63 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU, TRƯỞNG THÀNH CỦA BDBP 33 NĂM “NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN” VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG “NGÀY HỘI BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN”

Khái quát chung về biên giới Việt Nam: Việt Nam có đường biên giới đất liền dài khoảng 4.924,025 km, tiếp giáp với 3 nước: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia; có bờ biển dài hơn 3.260 km, với vùng biển rộng hơn một triệu km², tiếp giáp với hải phận quốc tế và vùng biển các nước: Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Philippin, Indonesia và Brunei; có hơn 3.000 đảo lớn, nhỏ (trong đó có gần 2.800 đảo ven bờ) và 2 quần đảo lớn **Hoàng Sa và Trường Sa** với nhiều đảo nổi, đảo chìm và hàng nghìn bãi đá ngầm.

Biên giới quốc gia là bộ phận thiêng liêng, bất khả xâm phạm của lãnh thổ quốc gia, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế và đối ngoại. Trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta luôn coi biên cương là “phên dậu” của Tổ quốc, mọi biến động nơi biên cương đều liên quan đến sự an nguy của đất nước. Vì vậy, ông cha ta đã khéo léo thực hiện chính sách “nhu viễn” mềm dẻo nhằm tranh thủ các tù trưởng, tộc trưởng ở biên cương để đoàn kết các dân tộc chống ngoại xâm; kết hợp với đề ra chính sách “biên viễn” (coi nơi địa đầu biên cương xa xôi là huyết mạch cốt tử của triều đình) để xây dựng thành lũy, tích trữ lương thảo, vũ khí, lấy dân binh lập phên dậu, trấn đồn trú canh giữ... thời nào cũng có tướng tài và binh lính tinh nhuệ làm nòng cốt ra trấn giữ biên thù, nên đã bảo vệ toàn vẹn non sông bờ cõi, xác lập vững chắc cương vực của một quốc gia độc lập, có chủ quyền, đó là gia tài thiêng liêng, vô cùng quý giá mà ông cha ta truyền lại cho con cháu muôn đời.

I. 63 NĂM XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU, TRƯỞNG THÀNH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

A. SỰ RA ĐỜI CỦA LỰC LƯỢNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

Ngày 19/11/1958, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) ra Nghị quyết số 58/NQ-TW “Về việc thành lập lực lượng Cảnh vệ nội địa và Biên phòng”, sau này là lực lượng CANDVT. Nghị quyết xác định nhiệm vụ: ***“Trấn áp mọi hành động phá hoại của bọn phản cách mạng trong nước và bọn phản cách mạng ngoài nước xâm nhập phá hoại nước ta, luôn luôn sẵn sàng, chiến đấu để bảo vệ an ninh biên giới, bờ biển, giới tuyến và nội địa, bảo vệ an toàn cho các cơ sở kinh tế, văn hóa quan trọng”***.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 03 tháng 3 năm 1959, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 100/TTg thành lập lực lượng CANDVT, nêu rõ: ***“Thống nhất các đơn vị bộ đội thuộc Bộ Quốc phòng đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, giới tuyến và các đơn vị Công an Biên phòng, Cảnh sát vũ trang thành một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác biên***

phòng và bảo vệ nội địa, lấy tên là Công an nhân dân vũ trang, đặt dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an”.

Tại buổi Lễ thành lập lực lượng ngày 28/3//1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và huấn thị cán bộ, chiến sĩ CANDVT: *“Đoàn kết, cảnh giác; Liêm chính, kiệm cần; Hoàn thành nhiệm vụ; Khắc phục khó khăn; Dũng cảm trước địch; Vì nước quên thân; Trung thành với Đảng; Tận tụy với dân”.*

Từ đó, ngày 3/3/1959 chính thức trở thành Ngày truyền thống của lực lượng CANDVT và BDBP ngày nay.

Ngay từ khi thành lập và suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ BDBP vinh dự tự hào, thường xuyên được đón nhận sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Ngày 02 tháng 3 năm 1962, tại Đại hội chiến sĩ thi đua CANDVT toàn quốc lần thứ nhất, Bác Hồ đã đến dự, biểu dương thành tích và tặng cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng bài thơ: *“Non xanh nước biếc trùng trùng; Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngừng gian lao; Núi cao sự nghiệp càng cao; Biển sâu chí khí ta soi vào càng sâu; Thi đua ta quyết giết cờ đầu”.*

63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BDBP liên tục có sự phát triển về biên chế, tổ chức và nhiệm vụ, gắn liền với quá trình vận động, phát triển của tình hình, nhiệm vụ cách mạng của đất nước, được cụ thể hóa bằng các nghị quyết của Đảng, Luật của Quốc hội và các quyết định của Chính phủ. Trong đó có 5 nghị quyết đánh dấu sự ra đời và thay đổi tổ chức của BDBP là: (1) Nghị quyết số 58/NQ-TW (19/11/1958 của BCT TW Đảng khóa II) về việc *“Thành lập lực lượng bảo vệ nội địa và biên phòng”* đánh dấu sự ra đời lực lượng CANDVT (nay là BDBP). (2) Nghị quyết số 22-NQ/TW (10/10/1979 của BCT TW Đảng khóa IV) về việc *“Chuyển giao nhiệm vụ và lực lượng CANDVT sang Bộ Quốc phòng thành lực lượng BDBP”*. (3) Nghị quyết số 07/NQ-TW (30/11/1987) của BCT TW Đảng khóa VI về *“Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH trong tình hình mới”*. Nghị quyết đã chỉ rõ: **“Chuyển giao lực lượng BDBP cho Bộ Nội vụ trực tiếp phụ trách”** (tức Bộ Công an hiện nay). Đồng thời tại Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 31/5/1988 của BBT về *“Chuyển giao lực lượng BDBP từ Bộ Quốc phòng sang Bộ Nội vụ”*; (4) Nghị quyết số 11-NQ/TW (8/8/1995) của BCH TW Đảng (khóa VII) về **“Xây dựng BDBP trong tình hình mới”** đã quyết định chuyển lực lượng BDBP từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng và xác định nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới rất toàn diện, bao gồm: *“Bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống xâm nhập và chống buôn lậu qua biên giới; bảo vệ tài nguyên của đất nước; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng. Phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng thi hành các điều ước quốc tế, các hiệp*

ước, hiệp định; tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên giới tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh”. (5) Nghị quyết số 33 - NQ/TU về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, đây là cơ sở để Bộ đội Biên phòng tiếp tục khẳng định vai trò chuyên trách của mình trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

B. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, CHIẾN ĐẤU, TRƯỞNG THÀNH CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

1. Xây dựng phòng tuyến nhân dân, tiểu phỉ, chống gián điệp, biệt kích, bảo vệ biên giới, giới tuyến quân sự tạm thời và các mục tiêu trọng yếu ở nội địa (1959 - 1965)

2. Bảo vệ biên giới, giới tuyến quân sự tạm thời, các mục tiêu trọng yếu ở nội địa, vừa tham gia đánh thắng chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc và chi viện cho an ninh vũ trang miền Nam (1965 - 1975)

3. Quản lý, bảo vệ biên giới trên phạm vi toàn quốc, đấu tranh chống kế hoạch hậu chiến của địch, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Campuchia (1975 - 1986)

4. Đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác biên phòng, xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới (1986 đến nay)

Với chức năng là **đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất**: BĐBP đã triển khai nhiều mô hình, chương trình, phong trào tiêu biểu với cách làm sáng tạo trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo địa bàn biên giới vững mạnh, như: Thầy giáo quân hàm xanh, nâng bước em tới trường; Thầy thuốc quân hàm xanh; Chiến sĩ tuyên truyền văn hóa quân hàm xanh; Cán bộ biên phòng tăng cường xã; Đảng viên biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản; Điểm sáng văn hóa vùng biên; Trạm quân dân y kết hợp; Lớp học tình thương; Mái ấm cho người nghèo và chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo; Nghĩa tình đồng đội nơi biên giới; Bò giống cho người nghèo nơi biên giới; Xuân biên phòng ấm lòng dân bản; Ba bám, bốn cùng; BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới và tham gia xóa đói, giảm nghèo khu vực biên giới; Bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số; Đồng hành cùng phụ nữ biên cương; Hãy làm sạch biển; Cán bộ biên phòng học tiếng dân tộc, ngôn ngữ nước láng giềng; Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, trồng cây chủ quyền biên giới; Tay kéo Biên phòng; Cùm phát thanh vùng biên; Thư viện, tủ sách, phòng đọc BG...

Trong những năm gần đây, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BDBP đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đề ra các chủ trương, chính sách xây dựng và bảo vệ biên giới một cách cơ bản, toàn diện. Ban hành **Chỉ thị số 34/CT-BTL ngày 24/6/2003** về *“Tổ chức phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới”*; tham mưu cho Bộ Quốc phòng và Chính phủ ban hành **Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015** về việc *“Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”*. Đặc biệt ngày 11/11/2020 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam và Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố vào ngày 25/11/2021, Luật BPVN có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2022; Luật BPVN gồm 6 chương 36 điều. Luật BPVN quy định chính sách, nguyên tắc, nhiệm vụ, hoạt động, lực lượng, bảo đảm và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về biên phòng.

C. TRUYỀN THÔNG VỀ VANG CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

BDBP đã không ngừng kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân để xây dựng nên truyền thống tốt đẹp của BDBP, tiêu biểu là:

1. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống

2. Cảnh giác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, chủ động sáng tạo trong công tác, quyết thắng mọi kẻ thù và các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

3. Gắn bó máu thịt với nhân dân; đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng; phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ biên giới

4. Đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, đồng cam cộng khổ, vượt mọi khó khăn; thực hiện “liêm, chính, kiệm, cần”, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh

5. Tăng cường đoàn kết quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng.

D. NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

Trải qua 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BDBP đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Hai lần được tuyên dương danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND; 01 Huân chương Sao Vàng; 03 Huân chương Hồ Chí Minh; 02 Huân chương Độc lập; 02 Huân chương Quân công (hạng Nhất, hạng Ba); 01 Huân chương Lao động hạng Ba; 154 lượt tập thể và 67 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. (Trong đó 8 tập thể được

phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ hai); 45 tập thể, 6 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ đổi mới; 8.564 lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động.

II. 33 NĂM THỰC HIỆN NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG “NGÀY HỘI BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN”

A. SỰ RA ĐỜI CỦA NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN

Từ thực tiễn hiệu quả của phong trào quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới, ngày 22/02/1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 16/HĐBT về tổ chức Ngày Biên phòng trong cả nước, bắt đầu từ ngày 03/3/1989. Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI ngày 17/6/2003 đã thông qua Luật Biên giới Quốc gia, trong đó xác định lấy ngày 03/3 hàng năm là Ngày BP toàn dân.

Ngày 16/02/1990, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Chỉ thị số 06/CT-UB về việc tổ chức ngày Biên phòng 03/3 hàng năm.

B. KẾT QUẢ 33 NĂM THỰC HIỆN NGÀY BPTD

1. Nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân các dân tộc, của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đoàn thể ở biên giới làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

2. Tăng cường đoàn kết hiệp đồng chiến đấu và giúp đỡ lẫn nhau giữa BDBP và nhân dân, giữa BDBP và các lực lượng khác.

3. Không ngừng củng cố và phát triển tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới chống mọi hành vi xâm phạm biên giới của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4. Đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trung tâm và đột xuất của các địa phương.

5. Thực hiện tốt công tác khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có nhiều công lao, thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới.

C. NGÀY HỘI BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN

Ngày 12 tháng 02 năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai Kế hoạch phối hợp số 78/KHPH-MTTW-BDBP về việc phối hợp tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân”. Từ đó được thực hiện trong cả nước gồm phần lễ và phần hội.

Tại Bến Tre, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre ban hành Công văn số 2367-CV/TU ngày 15/6/2020 về việc tổ chức thực hiện “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch số 3324/KH-UBND ngày 03/7/2020 của về thực hiện “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp số 112/KHPH-MTTQ-BĐBP ngày 14/7/2020 về “Tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân”, bắt đầu thực hiện từ năm 2021, được thực hiện hàng năm ở cấp xã, 05 năm sẽ thực hiện ở cấp huyện.

VI. TRUYỀN THÔNG BĐBP TỈNH BẾN TRE VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN “NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN”

1. Truyền thông BĐBP tỉnh Bến Tre

Tại tỉnh Bến Tre, ngày 17/01/1960 cuộc Đồng khởi đã bùng lên tại 3 xã Định Thủy, Phước Hiệp và Bình Khánh thuộc huyện Mỏ Cày và phong trào ngày càng lan rộng khắp nơi làm cho nguy quân, nguy quyền trong tỉnh lâm vào tình trạng suy sụp trầm trọng, bộ máy kim kẹp xã, áp tan rã, tinh thần binh sĩ nguy hoang mang sa sút. Ngược lại, vùng giải phóng của ta được mở rộng liên hoàn, lực lượng cách mạng được củng cố và phát triển. Để giữ vững thành quả cách mạng mới giành được, từng bước đưa phong trào phát triển đi lên cần phải có lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ các lực lượng cách mạng, xây dựng bảo vệ vùng giải phóng, căn cứ đứng chân của tỉnh, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị và chủ trương của Xứ ủy Nam Bộ về tổ chức cơ quan chuyên trách an ninh, tháng 7/1960 Tỉnh ủy Bến Tre quyết định thành lập bộ phận chuyên trách gọi là “Ban Bảo vệ an ninh” làm nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy về công tác an ninh.

Ngày 20/12/1960, tại căn cứ xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, phân đội An ninh vũ trang tỉnh (tiền thân của BĐBP tỉnh Bến Tre) được thành lập, làm nhiệm vụ cảnh vệ, cận vệ, bảo vệ cơ quan lãnh đạo tỉnh và các mục tiêu quan trọng trong tỉnh, chiến đấu giữ vững căn cứ, đường hành lang liên tỉnh và từ tỉnh xuống huyện. Cán bộ, chiến sĩ An ninh vũ trang tác chiến theo phương thức “phòng thủ bảo vệ” vừa chiến đấu, vừa xây dựng tổ chức lực lượng An ninh vũ trang tỉnh ngày càng lớn mạnh trưởng thành về quân số và sức mạnh, vừa tổ chức quần chúng đấu tranh chính trị, vừa làm công tác binh vận, bảo vệ vững chắc căn cứ, bảo vệ cán bộ lãnh đạo và các cơ quan của tỉnh.

Sau năm 1975, đất nước thống nhất, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang, lực lượng An ninh vũ trang tỉnh cùng với một Đại đội Công an nhân dân vũ trang được điều động từ một số tỉnh ở miền Bắc vào tổ chức thành đơn vị Công an nhân dân vũ trang tỉnh Bến Tre (nay là BĐBP tỉnh Bến Tre). Với hệ thống đồn, trạm dọc tuyến biên giới biển của 03 huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú, được sắp xếp, bố trí triển khai cùng với các đơn vị cơ động thủy, bộ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn mọi hoạt động phi pháp từ trong nước ra và bên ngoài vào, bảo vệ môi trường tài nguyên khoáng sản và chủ quyền an ninh biên giới biển tỉnh Bến Tre.

Trong nhiệm vụ phòng thủ khu vực biên giới biển, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã ra sức nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án tác chiến bảo vệ đơn vị, địa bàn biên giới biển. Tích cực chủ động phối hợp

với các lực lượng, các ngành, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về biên giới, phục vụ tốt chủ trương mở cửa, hợp tác quốc tế; đồng thời quán triệt và thực hiện tốt quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, BĐBP tỉnh đã tích cực xây dựng, củng cố, tăng cường thế trận bí mật, đẩy mạnh đấu tranh chống gián điệp, tình báo, phản động lưu vong xâm nhập; chống bọn phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền để tuyên truyền xuyên tạc nói xấu chế độ ta, kịp thời ngăn chặn truyền đạo trái pháp luật; chống các tội phạm hình sự, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại... đạt nhiều thành tích, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển của tỉnh. Đặc biệt, đã tham gia triệt phá một tổ chức phản cách mạng “Việt Nam phục quốc” vào năm 1978; ngăn chặn, truy bắt hàng trăm vụ vượt biển trốn ra nước ngoài trong những năm 1976 đến 1984, thu giữ một số lượng lớn tiền, vàng và tang vật có giá trị lớn nộp vào ngân sách Nhà nước.

Với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lực lượng BĐBP tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, làm tốt nhiệm vụ quản lý khu vực biên giới biển, tích cực vận động quần chúng tham gia các phong trào ở địa phương, bài trừ các hủ tục lạc hậu và ảnh hưởng xấu do chế độ cũ để lại; vận động toàn dân xây dựng phòng tuyến Nhân dân, huy động được sức mạnh tổng hợp trên trận tuyến bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển tỉnh Bến Tre.

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu bảo vệ biên giới biển, lực lượng BĐBP tỉnh Bến Tre còn thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với phong trào cách mạng của nhân dân Campuchia. Tháng 02/1979, chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh BĐBP, BĐBP tỉnh đã tổ chức 01 Trung đội hành quân và có mặt tại chiến trường ngay từ những ngày đầu. Sau thắng lợi của nhân dân Campuchia đập tan chế độ diệt chủng Pôn Pốt, tháng 6/1982, theo yêu cầu cử cố vấn sang giúp bạn xây dựng đồn, trạm và hướng dẫn nghiệp vụ công tác Biên phòng, 12 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã hăng hái xung phong lên đường làm nhiệm vụ quốc tế. Tuy tình hình lúc đó còn muôn vàn khó khăn, phức tạp nhưng các đồng chí đã nêu cao tinh thần quốc tế vô sản, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thắng lợi chung của cách mạng Campuchia. Qua đó đã để lại những tình cảm sâu sắc, tốt đẹp trong lòng nhân dân 02 nước Việt Nam - Campuchia.

Với những thành tích đã đạt được, từ ngày thành lập đến nay BĐBP tỉnh Bến Tre đã vinh dự được Đảng, Quốc hội, Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 03 cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; hàng

ngàn lượt tập thể và cá nhân được Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh tặng Cờ, Bằng khen, Giấy khen.

2. Kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Cùng với quá trình đổi mới toàn diện của đất nước, nhiệm vụ củng cố quốc phòng và bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong bối cảnh mới, điều kiện mới đã và đang đặt ra những vấn đề hết sức mới mẻ. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể quán triệt sâu sắc các nội dung yêu cầu “Ngày Biên phòng” theo Quyết định số 16/HĐBT ngày 22/02/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), đồng thời đã cụ thể hóa thành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/02/1990 về tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” ở tỉnh Bến Tre; coi đó là công việc thường xuyên và lấy lực lượng BDBP là nòng cốt chuyên trách để giúp đỡ các cấp, các ngành thực hiện, từ đó các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các cấp đã có kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” của địa phương, đơn vị mình một cách thiết thực. Qua triển khai học tập, quán triệt, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, các cấp, các ngành, đoàn thể và đông đảo quần chúng Nhân dân được nâng lên và hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, xây dựng lực lượng BDBP và tích cực thực hiện tốt các nội dung yêu cầu “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Qua 33 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, UBND tỉnh đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể quán triệt sâu sắc và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, qua đó thu hút đông đảo các tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cán bộ, hội viên và quần chúng Nhân dân có những hoạt động hướng về biên giới biển. Nhiều dự án lớn của Trung ương, của tỉnh đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đã được triển khai trên khu vực biên giới biển, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Phát huy được ý thức trách nhiệm và sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền vùng biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển ngày càng vững chắc. Nhiều chương trình phối hợp đạt hiệu quả thiết thực như: “Quân dân y kết hợp”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Mái ấm cho người nghèo”, “Nâng bước em đến trường”, “Hãy làm sạch biển”...

Với vai trò là lực lượng chuyên trách, BDBP tỉnh Bến Tre đã luôn chủ động phối hợp với công an, quân sự, các cơ quan chức năng và địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển. Ngoài ra, BDBP tỉnh còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền và ban, ngành, đoàn

thể địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao được ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức trong tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh. 33 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” đã có hàng trăm tập thể và cá nhân thuộc các sở, ngành, các huyện, xã đã có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh; tham gia xây dựng lực lượng BDBP tỉnh vững mạnh được UBND tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BDBP tặng thưởng Bằng khen, Kỷ niệm chương...

Năm 2020, các cấp ủy đảng cơ sở trong tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đảng bộ tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025; năm 2021 tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cán bộ, chiến sĩ BDBP Bến Tre đã nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn địa bàn trong thời gian diễn ra Đại hội và bầu cử.

Cuối năm 2020 và đầu năm 2021, trước diễn biến của tình hình dịch Covid-19 đã xuất hiện và gia tăng trong cả nước và địa bàn tỉnh Bến Tre, trước tình hình đó Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh đã điều động 05 lần/100 lượt cán bộ, chiến sĩ tăng cường BDBP tỉnh Long An để bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời chỉ đạo, tăng cường hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, để phòng chống dịch tại các chốt trên bộ, trên biển và tại khu vực cách ly, khu phong tỏa theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, cùng quân dân cả nước vượt qua đại dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

Ôn lại truyền thống 63 năm Ngày thành lập BDBP và 33 thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh Bến Tre hãy nêu cao lòng tự hào và phấn khởi, biểu lộ ý chí quyết tâm giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương Đồng Khởi, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng và phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy, làm cho quá khứ, hiện tại và tương lai tạo thành một dòng chảy liên tục, để cho truyền thống luôn sống mãi với thời gian và ngày càng nảy nở tươi thắm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH BẾN TRE

(Đề nghị các Đoàn Biên phòng bổ sung truyền thống và kết quả thực hiện Ngày hội BP toàn dân trên địa bàn và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị vào nội dung tiếp theo).